



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองการวิจัยและนวัตกรรม งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย โทร.๘๖๓๔
ที่ อว ๐๖๐๓.๐๑.๑๓(๓)/ว๐๒๘๒ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางและกิจกรรมการเก็บสะสมแต้ม NU Research Coin
ภายใต้คลินิกวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยผ่านการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่จัดขึ้นภายใต้คลินิกวิจัยและนวัตกรรม โดยความร่วมมือจาก ๓ หน่วยงาน คือ กองการวิจัยและนวัตกรรม กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคลินิกวิจัยและนวัตกรรมทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร และการให้คำปรึกษากับนักวิจัยในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ ๓ หน่วยงาน และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีการดำเนินการเก็บสะสมแต้ม NU Research Coin ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้น และส่งเสริมให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรมด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถเลือกการเข้าร่วมกิจกรรมที่ตรงตามความต้องการ และต้องการพัฒนา ศักยภาพด้านการวิจัยได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บสะสมแต้ม NU Research Coin ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย นั้น

ในการนี้ กองการวิจัยและนวัตกรรม จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางและ กิจกรรมเกี่ยวกับการเก็บสะสมแต้ม NU Research Coin ให้บุคลากรในสังกัดของท่านทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ทั้งนี้ระบบคลินิกวิจัยและนวัตกรรม <https://www.clinic.nu.ac.th> อยู่ระหว่างดำเนินการหากเสร็จสิ้นแล้วจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และดำเนินการต่อไป

เจนจิรา นาคปรีชา

(นางเจนจิรา นาคปรีชา)

ผู้อำนวยการกองการวิจัยและนวัตกรรม



แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บสะสมแต้ม NU Research Coin

มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยผ่านการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆที่จัดขึ้นภายใต้คลินิกวิจัยและนวัตกรรม โดยความร่วมมือ 3 หน่วยงาน คือ กองการวิจัยและนวัตกรรม กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคลินิกวิจัยและนวัตกรรมมีบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร และการให้คำปรึกษากับนักวิจัยในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการทำงานของ 3 หน่วยงาน และในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีการจัดทำกรเก็บสะสมแต้ม NU Research Coin ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้น และส่งเสริมให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรมด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถเลือกการเข้าร่วมกิจกรรมที่ตรงตามความต้องการที่นักวิจัยสนใจอยากจะทำพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยได้อย่างเหมาะสม

กองการวิจัยและนวัตกรรม ได้ขอความเห็นชอบแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บสะสมแต้ม NU Research Coin ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยความร่วมมือ 3 หน่วยงาน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บสะสมแต้ม NU Research Coin ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

1. Research coin สามารถเก็บได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่จัดขึ้นจาก 3 หน่วยงาน คือ กองการวิจัยและนวัตกรรม กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. กำหนดจำนวน Research Coin สำหรับนักวิจัยที่จะเสนอขอรับทุน FF ประจำปีงบประมาณ 2569 และทุนรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยจะต้องเก็บขั้นต่ำ 5 Research coins ก่อนเสนอขอรับทุนดังกล่าว

3. การกำหนด Research coin โดยให้มี Expired date Research coin อายุการเก็บรักษา 2 ปีงบประมาณ ทั้งนี้ หากใช้แล้วก็หักออก และสามารถเก็บเพิ่มเติมได้อีกจากการเข้าร่วมกิจกรรม

4. การใช้ Research coin สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะขอรับทุน FF ประจำปีงบประมาณ 2569 และทุนรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2568 สามารถใช้เป็นคะแนนเพิ่มเติม 2 คะแนน ในหมวดศักยภาพนักวิจัย

5. นักวิจัยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และเช็คแต้มสะสม Research coin รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับ Research coin ได้จากระบบ www.clinic.nu.ac.th (ทั้งนี้ ระบบอยู่ระหว่างการดำเนินการ หากดำเนินการเสร็จสิ้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ในระหว่างนี้การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และการเก็บ Research coin ให้เป็นไปตามที่ผู้จัดทำหนด)

6. การดำเนินการที่เกี่ยวกับ Research coin และการกำหนดจำนวน Research coin แต่ละกิจกรรม/โครงการ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริม พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม